

Số: 429/BC-BDT

Tuần Giáo, ngày 30 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-HĐND, ngày 06/11/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo về Kế hoạch giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và trong và sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX.

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện được phân công giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri do Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nội vụ, chi nhánh Điện lực Tuần Giáo chủ trì giải quyết theo sự phân công của UBND huyện tại Văn bản số 1055/UBND-VP ngày 09/9/2020 về việc giao nhiệm vụ giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX.

Qua giám sát tại các đơn vị, Ban dân tộc báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. ĐỐI VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỶ HỌP THỨ 11

Ban Dân tộc HĐND huyện được giao nhiệm vụ giám sát thực hiện 04 nội dung kiến nghị, 4/4 kiến nghị đã được quan tâm thực hiện.

1, Đối với kiến nghị của cử tri xã Tênh phong: Đề nghị khảo sát hỗ trợ triển khai thực hiện dự án trồng cây dược liệu phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã.

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan, UBND xã Tênh Phong tiến hành khảo sát tại các bản Ten Hon, Thẩm Nặm, Há Dừa nơi có điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp với sự phát triển của một số cây dược liệu như: Sa nhân, sâm Ngọc Linh, Linh chi,... Phòng NN&PTNN, các đơn vị liên quan đang tích cực tham mưu để thu hút các nguồn lực đầu tư trồng cây dược liệu trên địa bàn xã, trình Sở NN&PTNT; UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục cây trồng theo chuỗi liên kết.

2. Đối với kiến nghị của cử tri bản Cọ, xã Quài Nưa: Đề nghị sửa chữa hoàn trả lại công nước qua đường phục vụ sản xuất cho nhân dân bản Cọ, tại Km số 6 đoạn Tuần Giáo - Quài Nưa, trong quá trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 hai đầu công đã bị lấp.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tham mưu ban hành văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên và Công ty Cổ phần đường bộ 226 có biện pháp khắc phục, sửa chữa, khơi thông lại cống nước qua đường phục vụ sản xuất cho nhân dân bản Cọ, nhưng đến nay Công ty cổ phần đường bộ 226 vẫn chưa thực hiện.



3. Đối với ý kiến của cử tri xã Nà Sáy đề nghị đầu tư hệ thống đường điện cho 04 cụm dân cư do người dân tự kéo điện, sử dụng cột điện bằng tre, gỗ không đảm bảo an toàn. Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Chi nhánh Điện lực kiểm tra thực tế, mặc dù đường điện chưa được đầu tư nhưng các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết ổn thỏa, có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

4. Đối với kiến nghị của cử tri bản Nậm Cá, xã Nà Sáy đề nghị xây kè chắn sạt lở (cao khoảng 15m, dài 30m) đoạn đường bê tông mới được đầu tư, nhưng đã bị sạt, tạo hẻm ếch 01m.

Các đơn vị: Phòng KT&HT, Ban QLDA các công trình, Phòng TC - KH đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng. Ban QLDA đang khảo sát, lập hồ sơ khắc phục, sửa chữa vào cuối năm.

II. ĐỐI VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ SAU KỲ HỌP THỨ 11

Ban Dân tộc HĐND huyện được giao nhiệm vụ giám sát thực hiện 02 nội dung kiến nghị 2/2 kiến nghị được xem xét giải quyết.

1, Việc tranh chấp đất đai giữa nhân dân bản Háng Tàu, xã Tủa Tình và bản Hua Ca xã Quài Tở (khu đất Pú Pí). Cơ quan chức năng và UBND hai xã, nhân dân hai bản thống nhất giữ nguyên hiện trạng canh tác, điều chỉnh 133,1 ha đất tự nhiên thuộc ĐGHC xã Quài Tở về xã Tủa Tình theo thực trạng canh tác của nhân dân.

2. Về việc một số cột điện bê tông gãy, đổ nghiêng vào nhà dân tại bản Hua Ca, xã Quài Tở, chi nhánh Điện lực Tuần Giáo đã khắc phục sửa chữa đảm bảo lưới điện vận hành an toàn.

Ban dân tộc báo cáo Thường trực HĐND huyện xem xét yêu cầu UBND huyện tiếp tục giải quyết./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Thành viên Ban DT;
- Lưu VP.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Bạc Thị Hồng